



สาร

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และยกระดับปัญหาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติด ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีนักเรียน นักศึกษาทุกคนในวันนี้ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดการคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนได้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ผมจึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับและไม่ปิดบังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรายงานข้อมูลให้ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และทำการดูแล แก้ไข ช่วยเหลือเด็กให้กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ภายใต้กลยุทธ์ “๔ ต้อง ๒ ไม่” ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องจัดทำแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่ให้นักเรียนออก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงาน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข” และสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังใจ กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยยาเสพติด ตลอดไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ